

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2022,
Chương trình hoạt động năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, UBND thị xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Về triển khai thực hiện các Nghị quyết của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết của HĐND thị xã

Ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022, tỉnh Bình Phước; Thực hiện Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022, tỉnh Bình Phước; Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của UBND tỉnh về giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022, tỉnh Bình Phước; Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND thị xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã triển khai đến các cơ quan, ban ngành thị xã và UBND các xã - phường để tổ chức thực hiện; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 31/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều có kiểm điểm đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 đạt được kết quả khả quan so với năm trước.

Căn cứ các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và Chương trình làm việc của Thị ủy, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo, đôn đốc các

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời triển khai các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Thị ủy bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể sát với điều kiện tình hình thực tế và công tác chuyên môn của từng đơn vị.

2. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, UBND thị xã đã ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả.

UBND thị xã luôn thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất trong tư duy, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, nhằm xây dựng chính quyền hành động với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định pháp luật; lãnh đạo có hiệu lực, hiệu quả công tác của UBND thị xã, các Ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã - phường.

3. Về thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và các nhiệm vụ UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao

Mọi hoạt động của UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thị xã. Các Ủy viên UBND thị xã đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tham gia các hoạt động chung của UBND thị xã. Các cơ quan, ban ngành thị xã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, quan tâm nhiều hơn đến việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan khi giải quyết công việc.

UBND thị xã đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do tỉnh tổ chức và triển khai thực hiện tại địa phương theo quy định. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh để nắm bắt nội dung chỉ đạo và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thị xã. Công tác theo dõi, đôn đốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã đã được chú trọng thường xuyên, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã.

Định kỳ thứ Hai hàng tuần, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã tổ chức hội ý để xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, cũng như trao đổi thông tin nhằm đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quá trình

chỉ đạo điều hành. Hàng tháng, tổ chức họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và các xã - phường; hàng quý tổ chức họp giao ban từng khối nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên làm việc với các ngành có liên quan để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư phát triển.

UBND thị xã đã có bước đổi mới trong việc tổ chức họp, hội nghị đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phù hợp với quy chế làm việc. Các phiên họp UBND thị xã thường kỳ đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề theo chương trình công tác và các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp với cơ sở để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tìm biện pháp tháo gỡ. Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trực tiếp tới hiện trường khảo sát để có định hướng, chủ trương xử lý kịp thời.

UBND thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã - phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa điện tử thị xã được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc; hồ sơ của công dân phân lớn được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đúng quy trình; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành

UBND thị xã luôn chú trọng công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình quản lý. Trong năm 2022 (tính đến hết ngày 24/11/2022), UBND thị xã đã tiếp nhận 10.320 văn bản đến và ban hành 6.776 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, trong đó: 2.610 Quyết định, 310 kế hoạch, 160 tờ trình, 340 báo cáo, 2.481 công văn, 457 thông báo, 76 văn bản mật, 342 giấy phép xây dựng.

5. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, dịch bệnh cơ bản được khống chế, Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã - phường tiếp tục các quan điểm:

- Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; vắc xin là biện pháp chiến lược, quan trọng trong phòng, chống dịch.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 778/CD-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân,

đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh.

- Tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch, hiệu quả, lợi ích của tiêm vắc xin, nhất là người có nguy cơ cao, bệnh lý nền, trẻ em để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin bảo vệ bản thân và cộng đồng; tuyên truyền thông điệp “2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả (tính đến ngày 24/11/2022) tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn thị xã đạt:

- Người từ 18 tuổi trở lên: **Mũi 1:** 43.916/43.916, đạt 100%; **Mũi 2:** 43.916/43.916 đạt 100%; mũi nhắc lại (**Mũi 3**) 28.923/43.916, đạt 65.85%; **mũi bổ sung:** 16.108/16.108, đạt 100%.

- **Mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên:** 10.449/13.108, đạt 79.7% so với chỉ tiêu cam kết với Sở Y tế

- Trẻ em từ 12 - 17 tuổi: **Mũi 1:** 5007/5007, đạt 100 %; **Mũi 2:** 5007/5007, đạt 100%, **Mũi 3:** 4984/5007, đạt 99,54%.

- Trẻ em từ 05 - 11 tuổi: **Mũi 1:** 6160/6521, đạt 94.5%; **Mũi 2:** 5635/6521, đạt 86.4%.

6. Về phối hợp công tác với Thường trực HĐND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể thị xã

UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Trong các cuộc họp thị xã định kỳ hoặc đột xuất để bàn về các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, UBND thị xã đều mời đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể có liên quan tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất.

Lãnh đạo UBND thị xã và các Ủy viên UBND thị xã đã trả lời nghiêm túc các chất vấn của đại biểu HĐND thị xã và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tăng cường tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện xã hội của các tầng lớp nhân dân thông qua Ủy ban MTTQVN thị xã và các hội, đoàn thể về các chủ trương, chính sách mới cũng như việc tổ chức thực hiện và có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển trong điều kiện thích ứng với dịch bệnh Covid-19. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được khôi phục; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ Nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán với giá cả ổn định, nguồn hàng phong phú. Thị xã

đã tổ chức đấu giá thành công khu dân cư 15ha phường Hưng Chiến và phường An Lộc tạo nguồn thu để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và chăm lo Tết cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng đảng, mừng xuân được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thành công Đại hội điểm Thể dục thể thao của tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022 tại thị xã. Ngành giáo dục – đào tạo có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng, công tác dạy và học đã thích ứng với điều kiện bình thường mới. Công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo; vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời; tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tai nạn giao thông giảm hơn so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, như:

- Tốc độ tăng trưởng năm 2022 ước thực hiện là 11,26%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định (giá SS2010) ước thực hiện năm 2022 là 9.481 tỷ đồng, đạt 102,5% so với kế hoạch (KH năm 2022 là 9.245 tỷ đồng). Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cả năm 2022 ước thực hiện là 13.083 tỷ đồng, đạt 102,8% so với kế hoạch năm 2022 (KH năm 2022 là 12.727 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm - Thủy sản: 9,19%, Công nghiệp-Xây dựng: 45,71%, Thương mại-Dịch vụ: 45,1% (KH năm 2022: Nông - Lâm - Thủy sản: 9,43%, Công nghiệp - Xây dựng: 46,52%, Thương mại - Dịch vụ: 44,06%).

- Tổng thu NSNN ước thực hiện cả năm 2022 là 1.164 tỷ đồng, đạt 102,3% dự toán (1.137 tỷ đồng) và bằng 251,4% so với cùng kỳ năm 2021 (463 tỷ đồng).

- Tổng chi NSNN ước thực hiện cả năm 2022 là 921 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán HĐND tỉnh giao (1.185,4 tỷ đồng) và đạt 74,9% dự toán thị xã giao (1.229,9 tỷ đồng). Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 450 tỷ đồng, đạt 59,3% kế hoạch giao (758,9 tỷ đồng).

- + Chi thường xuyên: 471 tỷ đồng, đạt 110,5% dự toán tỉnh giao (426,1 tỷ đồng) và đạt 100% dự toán thị xã giao (471 tỷ đồng).

- Quốc phòng - An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

- + *Quốc phòng*: Triển khai thực hiện đảm bảo công tác quốc phòng địa phương năm 2022; duy trì nghiêm ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện, các ngày Lễ, Tết trên địa bàn thị xã; Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và giao quân năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu được giao (80 thanh niên). Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đối với phường Hưng Chiến, Phú Thịnh, xã Thanh Phú. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng không để xảy ra tình trạng lấn chiếm; quản lý tốt mốc không chế quân dụng trên địa bàn thị xã.

- + *An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội*:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững ổn định, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày Lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng; đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn công tác của

Trung ương làm việc tại địa phương.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm luôn được tăng cường, đến ngày 31/10/2022: phát hiện 38 vụ vi phạm các quy định về kinh tế, đã xử lý 34 vụ (khởi tố 02 vụ 02 bị can, không khởi tố vụ án hình sự 02 vụ, vi phạm hành chính 30 vụ 30 đối tượng với tổng số tiền 147.750.000đ), 04 vụ đang củng cố hồ sơ xử lý; phát hiện 48 vụ 48 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 47 vụ 47 đối tượng với tổng số tiền 111.150.000đ, 01 vụ đang củng cố hồ sơ xử lý; phát hiện, bắt quả tang 23 vụ 26 đối tượng về ma túy, thu giữ 102,8439 gam ma túy tổng hợp dạng đá, đã khởi tố 18 vụ 20 bị can, xử phạt hành chính 05 vụ 05 đối tượng với tổng số tiền 17.250.000đ; trong 10 tháng đầu năm tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 63 vụ, đã điều tra làm rõ 54 vụ 60 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; phát hiện 36 vụ 133 đối tượng, đã xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ 104 đối tượng với tổng số tiền 161.800.000đ, còn 09 vụ 29 đối tượng.

Tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã xảy ra 11 vụ, làm chết 11 người, bị thương 08 người, hư hỏng 02 xe ô tô, 14 xe mô tô (*So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT giảm 08 vụ, giảm 01 người chết, giảm 08 người bị thương*). Tuyến đường do Công an thị xã quản lý: Xảy ra 05 vụ, làm chết 06 người, bị thương 01 người, hư hỏng 06 xe mô tô (*So với cùng kỳ năm 2021 giảm 07 vụ, giảm 01 người chết, giảm 03 người bị thương*).

Vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ: Trong 2022 phát hiện, khởi tố 01 vụ 01 bị can tham ô tài sản.

* Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như:

- Giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, nguồn cung không ổn định làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản, công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn chậm so với tiến độ, chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn tồn tại, hạn chế; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai chưa kịp thời; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp so với tỷ lệ chung của tỉnh, việc đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt chuẩn đối với các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 còn chậm so với tiến độ đề ra.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số ít cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc; chế độ thông tin báo cáo có lúc chưa kịp thời.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

UBND thị xã yêu cầu các Ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã - phường theo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục một số tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục chuyên biến tích cực hơn nữa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Nhiệm vụ và mục tiêu chung: Duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế song song với các biện pháp ổn định kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội gắn liền với thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu do Hội đồng nhân dân thị xã giao năm 2023. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý

tài nguyên môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm biên chế gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

2. Kinh tế

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh cho toàn thể nhân dân, nhất là đối với trẻ em và người già. Chỉ đạo các ngành, UBND các xã - phường kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh, triển khai tiến độ đầu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý tình trạng nợ đọng thuế. Nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tập trung thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long. Thực hiện nghiêm Chi thị số 06/CT-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo các ngành tăng cường tham mưu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là tài nguyên nước, đất đai... Chủ động, tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các khu dân cư tập trung, chăn nuôi... Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại và chất thải y tế. Kiên quyết, kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

- Kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, theo dõi thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý giá cả, quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận trong thương mại, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và bảo quản thực phẩm; Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bình Long, phê duyệt 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại phường An Lộc, phường Hưng Chiến (phần diện tích còn lại) để phủ kín 100% quy hoạch phân khu theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thanh Lương hoàn thành báo cáo đánh giá xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1361/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh

về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn của các sở ngành tỉnh.

Đôn đốc UBND xã Thanh Lương, xã Thanh Phú khẩn trương lập hồ sơ đề nghị công nhận các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn theo Quyết định 2011/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 của UBND thị xã về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 và Quy trình xét công nhận, công bố khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã Bình Long.

3. Văn hóa - xã hội

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thị xã triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thị xã Bình Long đến năm 2025.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế xã - phường, y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng xử lý, khống chế dịch bệnh khi có phát sinh; triển khai tiêm vắc xin theo đúng tiến độ, số lượng đã đăng ký, cam kết; tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đồng bào dân tộc; thực hiện các chính sách giải quyết việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

4. Nội chính - Quốc phòng – An ninh

- Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Tăng cường các giải pháp giảm thiểu phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những người cố ý truyền bá thông tin sai sự thật, kích động biểu tình trái pháp luật, phá rối an ninh, trật tự.

- Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

- Duy trì công tác tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBND thị xã năm 2022, Chương trình hoạt động năm 2023, UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, ban ngành và UBND các xã - phường biết, thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT. UBND thị xã;
- Ủy ban MTTQVN thị xã;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã;
- HĐND, UBND các xã - phường;
- LĐVP, CV (các khối);
- Lưu: VT.



**TM. UBND THỊ XÃ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thị Hồng Vân